

Chặng đường trồng người của mỗi nhà giáo thật hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn sự trong sáng, nhân ái trong đôi mắt thiếu nhi và tự hào sao khi những chuyến đò chở tri thức đã gieo mầm tình yêu học tập. Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu răn dạy: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”, tập thể lớp 9A1 nói riêng và tập thể học sinh, thầy cô Trường THCS Lê Quý Đôn nói chung luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, đẩy mạnh thi đua, động viên, phát hiện những tấm gương người tốt, việc tốt để phát huy bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và truyền cảm hứng về đạo đức lối sống cho lớp lớp học sinh- thế hệ chủ nhân đất nước trong tương lai. Hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt”, em Mai Lê Ngọc Linh- học sinh lớp 9A1 xứng đáng là một tấm gương sáng để các bạn noi theo. Có công mài sắt có ngày nên kim, Ngọc Linh đã mang niềm tự hào về cho gia đình, trường lớp qua bằng vàng thành tích mà em đã đạt được:



Giải khuyến khích thiếu nhi thủ đô lập trình cùng CODEKITTEN.



Đỗ vòng 1 câu lạc bộ học sinh giỏi em yêu thích cấp quận, Tình yêu học tập đó được em thể hiện qua sự say mê nghe giảng, hăng hái xây dựng bài, ý thức không ngừng trau dồi kiến thức. Với các nội dung học còn chưa hiểu kỹ, Ngọc Linh luôn mạnh dạn, chủ động hỏi thầy cô để nắm vững kiến thức, tìm kiếm thêm bài tập cùng chủ đề để luyện tập cho thành thạo. Không chỉ vậy, Ngọc Linh còn rất ham học hỏi, em ghi nhớ lời thầy cô dặn “Học thầy không tày học bạn”, vậy nên em rất chịu khó thảo luận học tập với các bạn. Có những buổi sáng trước khi vào lớp, hình ảnh cô học trò hào hứng ngồi ôn tập bài cũ, soạn bài mới cùng các bạn đã góp phần tạo nên bầu không khí yêu học tập của tập thể lớp 9A1. Ngọc Linh là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, được gia đình, thầy cô và bạn bè yêu quý. Em xứng đáng là một học sinh gương mẫu, tiêu biểu trong quá trình học tập và rèn luyện để các bạn học tập, noi theo. Mong Ngọc Linh luôn giữ vững tinh thần học tập để gặp hái được nhiều thành công trên con đường tương lai!